

Số: /SNV-BC

Bắc Giang, ngày 17 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư “về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Thực hiện Công văn số 184/SVHTTDL-XDNSVHGĐ ngày 21/02/2020 của Sở văn hóa Thể thao và Du lịch về việc báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49 - CT/TW ngày 21/5/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Sở Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện tại đơn vị, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở nội dung Chỉ thị 49- CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX). Đảng ủy Sở Nội vụ đã chỉ đạo các phòng, ban, chi cục; các hội, đoàn thể đưa nội dung công tác gia đình vào nhiệm vụ lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Đặc biệt trong quá trình thực hiện việc xây dựng gia đình thời kỳ CNH, HĐH được gắn với Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa...

2. Từ những chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình, Đảng ủy Sở Nội vụ đã kịp thời ban hành Nghị quyết về việc thực hiện công tác gia đình; Chỉ đạo Cơ quan Thường Hội đồng TĐKT tỉnh (Ban TĐKT), tham mưu giúp Hội đồng TĐKT tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện phong trào TĐĐKXDĐSVH và công tác gia đình, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng phong trào TĐĐKXDĐSVH và công tác gia đình nhằm động viên, khuyến khích tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Kết quả thực hiện phong trào là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Về công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết và công tác thi đua, khen thưởng công tác gia đình. Với vai trò Cơ quan Thường Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, hàng năm tham mưu thực hiện Kế hoạch kiểm tra về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; nội dung kiểm tra tập trung vào việc đánh giá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phát động thi đua, thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động; kiểm tra công tác bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, sơ kết và tổng kết gắn thực hiện các phong trào thi đua và đặc biệt là phong trào TĐĐKXDĐSVH và công tác gia đình. Bên cạnh đó, có sự thuận lợi trong công tác lãnh chỉ đạo là có 01 đồng chí Phó Giám đốc là thành viên Ban chỉ đạo công tác gia đình của tỉnh. Trên cương vị thành viên Ban chỉ đạo, đồng chí đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, thường xuyên quan tâm, phối hợp kiểm tra công tác gia đình ở những đơn vị, địa phương được phân công.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Các cấp uỷ đảng, chính quyền trong tỉnh đã xác định các phong trào thi đua có ý nghĩa quan trọng để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng trong đó phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa góp phần không nhỏ vào kết quả trên. Để tổ chức tốt các phong trào thi đua, UBND tỉnh đã phân chia các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và các huyện, thành phố theo khối thi đua; xây dựng tiêu chí, thang bảng điểm, hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua. Trên cơ sở đó, các cụm, khối thi đua và cơ quan, đơn vị đã xây dựng Quy chế hoạt động, cụ thể hoá các tiêu chí thi đua gắn với thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình theo chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng bảng điểm thi đua sát, phù hợp với các đơn vị trong khối để tạo thuận lợi cho việc bình xét, suy tôn trong sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; đã xây dựng quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ; tổ chức đăng ký, giao ước thi đua giữa các đơn vị trong khối thi đua, giữa các tập thể, cá nhân trong đơn vị, đồng thời tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, địa phương. Trên cơ sở đó, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể nhân dân đã tích cực vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng, tham gia phong trào: "*toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư*" cùng với ... Các phong trào thi đua: "*Thi đua xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá nông thôn mới*" trong các cấp Hội Nông dân; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với phong trào thi đua "*Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc*" ... Qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình mới có hiệu quả; các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác khen thưởng: Thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, công tác khen thưởng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình trong cơ quan, ban, ngành và địa phương đã có nhiều đổi mới; đã chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân làm việc trực tiếp, đặc biệt là các tập thể và cá nhân là những cá nhân điển hình, gương người tốt, việc tốt, ... công tác khen thưởng thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ về thủ tục hồ sơ, đảm bảo dân chủ, công khai, chính xác, thận trọng, khách quan, đúng thành tích, đối tượng. Việc khen thưởng kịp thời đã có tác dụng thúc đẩy phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều đơn vị đã xây dựng tiêu chí thi đua, áp dụng các hình thức biểu dương, ghi công, khen thưởng. Vì vậy, các tập thể, cá nhân được khen thưởng thực sự là nòng cốt của phong trào thi đua, đã phát huy tác dụng và có tính giáo dục cao.

Như vậy, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực văn hóa và công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Phong trào TĐĐKXDĐSVH và công tác gia đình đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua, bám sát thực tiễn, gắn với các phong trào do Trung ương và tỉnh phát động như: *“Bắc Giang chung tay xây dựng nông thôn mới”*, *“Thi đua xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá nông thôn mới”* *“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”* Việc triển khai tổ chức các phong trào thi đua hàng năm, giai đoạn 5 năm, 10 năm gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, có tính khả thi, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ tuyên truyền; nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm để đề ra chỉ tiêu, phương pháp thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện, khả năng tham gia của tập thể, cá nhân. Việc sơ, tổng kết các phong trào thi đua giai đoạn và hàng năm của tỉnh đã đánh giá đúng kết quả, hiệu quả, ý nghĩa, tác dụng; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức phong trào thi đua. Công tác khen thưởng cơ bản bảo đảm theo quy định của pháp luật, đã động viên, tôn vinh kịp thời tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đã được quan tâm hơn. Hệ thống pháp luật về thi đua, khen thưởng từng bước được hoàn thiện. Các cơ quan truyền thông đại chúng có nhiều hình thức tuyên truyền về các phong trào thi đua và biểu dương người tốt, việc tốt.

3. Việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Sở Nội vụ tham mưu Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ như: Kế hoạch số 13- KH/TU, ngày 19/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 2734/KH-UBND ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020...Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức theo kế hoạch trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức tham gia công tác gia đình. Do vậy, có thể khẳng định, trong những năm qua, Sở Nội vụ đã phối hợp các Sở, ngành, địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao và đạt được nhiều kết quả. Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra.

III. MỘT SỐ HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh kết quả đạt được, phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong phong trào TĐĐKXDĐSVH và công tác gia đình còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là:

- Công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn mang tính hình thức, nội dung thi đua còn khẩu hiệu chung chung; việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết chưa kịp thời.

- Công tác phổ biến, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến một số nơi chưa được quan tâm đúng mức phần nào hạn chế sự lan tỏa của các gương điển hình trong các phong trào thi đua.

2. Nguyên nhân

- Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị và địa phương chưa thực sự quan tâm, nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác gia đình và công tác thi đua khen thưởng trong phong trào TĐĐKXDĐSVH và công tác gia đình.

- Đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình chủ yếu kiêm nhiệm, còn khó khăn và hạn chế nhất là trình độ chuyên môn, nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng công tác tham mưu; phạm vi hoạt động có liên quan đến nhiều ban, ngành, đoàn thể nhưng công tác phối hợp chưa được chặt chẽ.

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Công tác thi đua, khen thưởng phong trào TĐĐKXDĐSVH và công tác gia đình phải được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, phải được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi địa phương, đơn vị; là nội lực của mỗi cá nhân, mỗi tập thể để thúc đẩy phong trào thi đua.

2. Phát động phong trào thi đua phải trên cơ sở chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; phù hợp tình hình, bám sát mục đích, yêu cầu của nhiệm vụ; khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng đối tượng; phải coi trọng những tập thể, cá nhân ở cơ sở, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

3. Kịp thời sơ kết, tổng kết đánh giá sau mỗi đợt phát động phong trào thi đua để rút ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đặc biệt là kịp thời phát hiện những cá nhân tích cực, những cách làm hay, sáng tạo, nhân tố điển hình để nhân rộng, đưa phong trào lan tỏa và đi vào cuộc sống của cộng đồng.

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI

Để phong trào TĐĐKXDĐSVH và công tác gia đình trở thành động lực góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các đơn vị, địa phương và của tỉnh trong những năm tiếp theo, đặc biệt là năm 2020, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua yêu nước, phát huy thế mạnh, tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, năng động, sáng tạo tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, công tác thi đua, khen thưởng; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục triển khai thực hiện để đạt kết quả cao hơn nữa trong phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư” và phong trào thi đua “Bắc Giang chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại sau lưng”; phong trào thi đua “Bắc Giang chung sức xây dựng Nông thôn mới”...

2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, coi đây là nội dung trọng tâm của phong trào TĐĐKXDĐSVH và công tác gia đình. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

3. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và đội ngũ cán bộ làm công tác phong trào; cán bộ làm báo cáo viên cấp huyện, cấp xã. Xây dựng đội ngũ cán bộ, báo cáo viên có trình độ lý luận và kiến thức thực tiễn.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 49 - CT/TW ngày 21/5/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, kết quả thực hiện phong trào TĐĐKXDĐSVH và công tác gia đình của thành viên Ban chỉ đạo Sở Nội vụ.

Nơi nhận:

- Lưu: VT,

Bản điện tử:

- Ban Tuyên giáo TU;

- Sở VH TTDL;

- Tổ TK (huongtt_svhttdl@bacgiang.gov.vn).

THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
Khuông Văn Thông